



# เอกสาร ความปลอดภัย

แผนกนิรภัยการช่าง กองจัดการ อร.

ฉบับที่ ๑๔/๔๘

## เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์

ครับ ถึงเดือนเมษายนที่ไร เทศกาลของความชุ่มน้ำของการเฉลิมฉลองสงกรานต์ จากการเล่นสาดน้ำ และถือเป็นวันครอบครัวของคนไทยก็เวียนกลับมาอีกครั้ง ผู้ที่ไปทำงานต่างถิ่นฐานก็จะเดินทางกลับบ้านเพื่อพบปะสังสรรค์กับครอบครัว ซึ่งทุก ๆ ปี ทางราชการจะกำหนดให้หยุดพักการทำงาน จำนวน ๓ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน สำหรับปีนี้ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ ตรงกับวันพุธ เมื่อคำนวณแล้วพวกเราได้หยุดชดเชยกันถึงเสาร์ - อาทิตย์ รวมเวลาถึง ๕ วัน ทางแผนกนิรภัยการช่าง กองจัดการกรมอุทพารเรือ ขอถือโอกาสนี้ทบทวนย้ำเตือนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้าน และเล่นสงกรานต์ด้วยความห่วงใย ดังนี้ครับ

จากสถิติ การเสียชีวิตของคนไทยจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๔๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๕๔ ราย ซึ่งในปี ๒๕๔๘ นี้ทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในทุก ๆ ด้านลง ๑๕ เปอร์เซ็นต์ โดยตั้งเป้าการเสียชีวิตไว้ไม่เกิน ๖๓๗ ราย รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยประกาศให้มอบรางวัลมีมูลค่าสูงถึง ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกกว่า ๑๐ รางวัล สำหรับจังหวัดที่มีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตลดลงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหากพิจารณาการสูญเสียในเกือบทุกครั้งที่ผ่านมา จะพบว่ามิสาเหตุเกิดได้ดังนี้

๑. อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์พาหนะ เนื่องจากในเทศกาลนี้จะมีผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทั้งการใช้รถส่วนตัวและโดยสารรถประจำทาง ซึ่งอาจต้องมีการเพิ่มเที่ยวรถเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ จากสถิติที่ผ่านมาพบอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ เมษายน เป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดในช่วงระหว่างการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพราะมีการจราจรที่หนาแน่นและเร่งรีบ เกิดความไม่พร้อมของพาหนะ การเี่ยวชน การปฏิบัติผิดกฎจราจร รวมทั้งการอ่อนล้าจากการขับขี สำหรับช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน อุบัติเหตุมักมาจากการดื่มสุราแล้วขับรถตระเวนเล่นน้ำ ช่วงนี้จะเกิดได้ทั้งผู้เดินเท้าและผู้โดยสารที่มากับรถ ซึ่งจะมีการสูญเสียมาก ทั้งการบาดเจ็บ และเสียชีวิต

๒. อุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ สงกรานต์จะสนุกสนานถ้าหากมีการเล่นสาดน้ำกันด้วยความสุภาพ แต่เนื่องจากปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการสมัยใหม่มีการประดิษฐ์เครื่องเล่นสาดน้ำที่มีแรงดันสูง มาทำการบรรจุน้ำแล้วฉีดใส่กัน ทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ใบหน้า ดวงตา หรือบางครั้งทำให้รถยนต์จุกจุกยาน มอเตอร์ไซด์ล้ม เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจทำให้เกิดการมองไม่เห็นทาง มีการเบรค เสียการทรงตัวพุ่งชนผู้คนสัญจรไปมา

มีการชนกับรถคันอื่น ในการเล่นสาดน้ำกันตามประเพณี แผนกนิรภัยการช่าง กองจัดการ กรมอุทยานเรือ ขอให้กระทำด้วยความสุภาพนุ่มนวล ไม่สาดใส่รถที่วิ่งด้วยความเร็วบนท้องถนนเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดตาม ที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อประเพณีนี้ รวมทั้งเป็นการดำรงไว้ของประเพณีอันดีงามอีกด้วย

บทความในเทศกาลสงกรานต์ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางไปและกลับด้วยความปลอดภัย และรักษาสุขภาพด้วยนะครับ และอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถ หากขับซีมอเตอร์ไซด์ อย่าลืมเปิดไฟหน้า สวมหมวกกันน็อก สวัสดีครับ



ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกนิรภัยการช่าง  
กองจัดการ กรมอุทยานเรือ

**เมษายน เดือนแห่งความเพียรและพิชิตอุปสรรค**

“คนที่สูญเสียความมั่งคั่ง สูญเสียมาก  
คนที่สูญเสียเพื่อน สูญเสียมากกว่า  
คนที่สูญเสียจิตใจที่มุ่งมั่น สูญเสียหมดทุกอย่าง”

ลาภิตสเปน